



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ฉบับประจำวันที 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ไทยเรียนภาษาเกาหลีพุ่ง จบวิชาเอกปีละ150คน-ตลาดงานริบจอตัว

16 มกราคม 2551 14:29 น.

นักวิชาการชี้รอบปีที่ผ่านมามีกระแสเกาหลีส่งผลคนไทยแห่เรียนภาษาเกาหลีเพิ่มถึง 2 เท่าตัวระบุบัณฑิตจบปีละ 150 คน ตลาดงานรองรับอื้อบางคนบริษัทจอตัวตั้งแต่วัยเรียนไม่จบ

รศ.ทัศนีย์ทานตวนิช ผอ.ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า แนวโน้มความสนใจในการศึกษาภาษาเกาหลีในคนไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีนักศึกษาภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัวเช่นเดียวกับการศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลีในระดับปริญญาตรี มีนักเรียนไทยสนใจมากขึ้น แต่ปัจจุบันไทยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชานี้เป็นวิชาเอก 6 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่งรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลีได้แห่งละ 30-40 คนต่อปีการศึกษาเนื่องจากการเรียนด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพไม่ควรเรียนเป็นกลุ่มใหญ่เกินไป ทำให้แต่ละปีมีบัณฑิตสาขาภาษาเกาหลีสำเร็จการศึกษายปีละประมาณ 120-150 คนทั่วประเทศสวนทางกับความต้องการผู้มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีในตลาดแรงงานไทยที่ยังมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ปัจจุบันนักศึกษาสาขาวิชานี้จึงถูกบริษัทต่างๆ จอตัวให้เข้าทำงานตั้งแต่วัยเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 มีรายได้ขั้นต่ำเดือนละประมาณ 1.8 หมื่นบาท อีกทั้งทำงานในหน้าที่นักแปลหนังสือ เว็บไซต์ เกมและมัลติมีเดียได้ด้วย คนเรียนภาษาเกาหลีจึงไม่ตกงานแน่นอน

รศ.ทัศนีย์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันคนไทยไปเรียนต่อปริญญาโทและเอกที่เกาหลีได้ทั้งในสาขาคอมพิวเตอร์ วนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ แต่ก็มีจำนวนน้อย ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากเกรงว่าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้จะเป็นอุปสรรคในการเรียน จึงมุ่งไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนในแง่การท่องเที่ยว จัดว่าไทยยังได้ดุลการค้า เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีมาเที่ยวประเทศไทยปีละ 1.3 ล้านคนขณะที่คนไทยไปเที่ยวเกาหลีปีละประมาณ 1 แสนคนแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมามีคนไทยไปเที่ยวเกาหลีมากขึ้นราวร้อยละ 10

อนึ่งในวันที่ 22 -26 มกราคมนี้ศูนย์เกาหลีศึกษา จะจัดงาน มหกรรมเกาหลีฉลองความสัมพันธ์ 50 ปีเกาหลี-ไทย ที่มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน จ.ชลบุรีมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการศึกษาดูงานภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในประเทศไทย การประกวดทางวัฒนธรรมเกาหลี เข้าร่วมงานฟรี สอบถาม โทร. 0-3810-2222 ต่อ 2120, 2322 [www.buu.ac.th](http://www.buu.ac.th)